

4 Thái Bình

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Trường Đại học Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh; Đàm Văn Vương, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Trường Đại học Thái Bình hiện đào tạo 9 ngành đại học, 16 ngành cao đẳng và 20 ngành trung cấp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng 5 năm qua quy mô, chất lượng đào tạo các ngành học, bậc học cơ bản giữ vững ổn định. Hiện nhà trường đang đào tạo 3.350 học sinh, sinh viên. Với cơ sở

vật chất được đầu tư khang trang, hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết nên chất lượng đào tạo của nhà trường luôn được đánh giá cao. Trong thời gian tới, nhà trường đặt mục tiêu tập trung tiếp cận sớm, vận dụng nhanh và hiệu quả phương pháp đào tạo của “trường đại học thông minh”. Tầng dẫn giảng viên có trình độ tiến sĩ, sử dụng thành thạo ngoại ngữ và các phương tiện giảng dạy phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tầng cường hợp tác với các trường đại học, đặc biệt là triển khai hợp tác toàn diện, hiệu quả với Đại học Quốc gia Hà Nội, các tổ chức khoa học công nghệ, các

doanh nghiệp để tăng cường hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Thí điểm sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy, học tập ở một số lớp, tại một số ngành chất lượng cao, một số chương trình đào tạo sử dụng giáo trình tiên tiến, hiện đại của các trường nước ngoài phù hợp với chuẩn đầu ra các ngành của nhà trường với mục đích học sinh, sinh viên ra xã hội có thể tiếp cận và đáp ứng hiệu quả công việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, nêu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sự phát triển của nhà trường trong thời gian tới; xác định các mục tiêu, giải pháp chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung

ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng phòng Nghiệp vụ II cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, bổ nhiệm cán bộ, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Trung ương Đảng chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 8 đồng chí; chuẩn y đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn y 2 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: đồng chí Phạm Thị Hải Lý, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí Nguyễn Duy Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhân mạnh: Trong thời gian tới, Trường Đại học Thái Bình cần xây dựng môi trường giáo dục tích cực, bắt nhịp với xu thế phát triển mới. Chú trọng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên và chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị nhà trường phải xác định rõ định hướng chiến lược phát triển, nếu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển Trường Đại học Thái Bình trở thành trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là chủ trương lớn, là định hướng đúng đắn, mang tính chiến lược dài lâu dài, không chỉ có ý nghĩa với Trường Đại học Thái Bình mà còn có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh trong tương lai. Ban Cán sự đảng

khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhân mạnh: Việc bổ nhiệm hai vị trí lãnh đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là nhiệm vụ quan trọng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn nhắc kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt là uy tín của cán bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm và mong trên cương vị công tác mới các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng; qua đó xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh,

tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; sau đó tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan.

Tham gia phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Chí Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc chậm ban hành thông tư hướng dẫn quy định khối lượng kiến thức văn hóa trong học phổ thông và giảng dạy khối lượng kiến thức này trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp; nguyên nhân việc chậm ban

UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với nhà trường có kế hoạch cụ thể khẩn trương thực hiện để án chuyên Trường Đại học Thái Bình trở thành trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội; đến đầu tháng 1/2021 báo cáo kết quả thực hiện và hướng phát triển của nhà trường với tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành của tỉnh, nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tham mưu giúp tỉnh định hướng chiến lược phát triển Trường Đại học Thái Bình trong lĩnh vực ngành mình phụ trách. Trường Đại học Thái Bình báo cáo thường xuyên kết quả hoạt động, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong nội bộ nhà trường để tỉnh nắm chắc, trên cơ sở đó có giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, điều hành cũng như mọi hoạt động của nhà trường trong thời gian tới.

lãnh đạo tỉnh ngày càng phát triển trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể cán bộ, công chức các cơ quan có các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đại diện các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Phạm Văn Tuấn hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể cơ quan, đơn vị đồng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

ĐÀO QUYÊN

hành và trách nhiệm của Bộ trưởng về nội dung này.

Đại biểu Bùi Quốc Phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung: Theo báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 thì tội phạm giết người tiếp tục gia tăng. Đặc biệt, số vụ giết người thân tăng mạnh. Cùng với đó, tình trạng con người đái nư me, tình trạng xâm hại phụ nữ và trẻ em diễn biến phức tạp, gây bức xúc xã hội. Nguyên nhân có nhiều, trong đó có sự xuống cấp về đạo đức và văn hóa. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp khắc phục của Bộ trong thời gian tới.

Thứ bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

về đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các lưới điện 110kV, lưới điện trung áp, hạ áp nông thôn, dịch vụ khách hàng...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Công ty Điện lực Thái Bình trong thời gian qua, đặc biệt là việc cung cấp điện tại các khu, cụm công nghiệp, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới Công ty Điện lực Thái Bình phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; chú trọng xây dựng kế hoạch, có lộ trình thực hiện đồng bộ hạ tầng cơ sở lưới điện, cấp điện cho các khu, cụm công nghiệp mới xây dựng và Khu kinh tế Thái Bình; bảo đảm quy hoạch đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tại các địa phương; tiếp tục nâng cấp mạng lưới các dự án điện hạ áp nông thôn; tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm; áp dụng công nghệ cao, công nghệ mới trong quản lý hệ thống lưới điện...

THÔN TRÀ LINH...

(Tiếp theo trang 1)

ngoài xã với thu nhập từ 3,5 - 10 triệu đồng/người/tháng. 100% hộ dân trong thôn sử dụng nước sạch. Nhiều gia đình có nhà kiên cố, các phương tiện hiện đại phục vụ đời sống. Các đoàn thể đứng ra tín chấp với các ngân hàng vay hơn 3 tỷ đồng giúp đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế. Nhân dân trong thôn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, các hoạt động an sinh xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả thôn Trà Linh đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí đề nghị Ban công tác mặt trận thôn tiếp tục tuyên truyền, động viên mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích tu ruộng đất, liên kết xây dựng hợp tác xã kiểu mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động nhân dân hướng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ phía sau” bằng những việc làm thiết thực. Nhân dân trong thôn xây dựng, gìn giữ và phát huy tinh thần hiếu học, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, gần gũi, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Thái Thụy đã trao quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.


ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Tiếp theo trang 1)

công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh, góp phần cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

* 10 tháng năm 2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Bình đã tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân gắn với việc chuẩn hóa bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khu vực dân cư. Cơ bản hồ sơ cấp giấy đều được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Đã tiếp nhận và hoàn thiện trên 5.500 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; trong đó, còn 13 hồ sơ chưa hạn do chủ sử dụng đất không có ở nhà để đo đạc, kiểm tra, hoặc các hộ gia đình giáp ranh chưa thống nhất mốc giới, hoặc xây dựng lấn chiếm ra ngõ công, rãnh nước...

Thời gian tới, thành phố tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai trên địa bàn gắn với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai mục đích.

	Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.388
Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 6/11, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã lên tới hơn 49,1 triệu người và hơn 1,2 triệu người tử vong.	
Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 6/11, cả nước có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh từ nước ngoài về được cách ly ngay, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 1.212 bệnh nhân. Hiện 1.070 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 107 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 30 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 14.000 người.	
Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 6/11, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ còn 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị. Trong ngày, 138 công dân từ nước ngoài về cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 đã hoàn thành thời gian cách ly y tế. Hiện không còn trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) có 13 chuyên gia nước ngoài đang cách ly, theo dõi sức khỏe.	
Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 6/11 vẫn là 9.270 mẫu.	
HOANG LANH	
SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19	
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

KỶ HỢP THỦ MƯƠI, QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

thì người đứng đầu các cơ quan liên quan sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trả lời theo điều hành của Chủ tọa kỷ họp. Riêng đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế, do đã đảm nhiệm nhiệm vụ mới và đang được Quốc hội tiến hành các thủ tục phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nên chất vấn của các đại biểu Quốc hội sẽ được trả lời bằng văn bản. Những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trả lời, làm rõ thêm.

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ phát biểu làm rõ thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Tiếp tục phát huy ứng dụng của công nghệ thông tin, Chủ tịch Quốc hội cho biết, lần này việc đăng ký chất vấn và tranh luận của đại biểu Quốc hội được thực hiện thông qua app Quốc hội. Chủ tọa điều hành theo hướng mỗi lượt chất vấn sẽ mời 3 - 5 đại biểu đặt câu hỏi; đại biểu Quốc hội nêu chất vấn không quá 1 phút và người trả lời chất vấn cũng không quá 3 phút đối với mỗi nội dung trong câu hỏi của đại

biểu. Thời gian tranh luận cho mỗi đại biểu là 2 phút, mỗi đại biểu tranh luận không quá 2 lần.

Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội nghe các báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tóm tắt việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm

cai nghiệm ma túy cho cán bộ tổ cai nghiệm ma túy tại gia đình và cai nghiệm ma túy tại cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Trong 1 ngày, hơn 140 đại biểu được trang bị các kiến thức cơ bản về 12 nguyên tắc điều trị và chăm sóc người nghiện tại cộng đồng, phương pháp sàng lọc và đánh giá người sử dụng ma túy, các dịch vụ điều trị cho người nghiện ma túy, công tác phòng, chống tái nghiện; kỹ năng tư vấn, hướng tiếp cận và chăm sóc tại cộng đồng; vai trò của các tổ tự vấn trong việc phối hợp với tổ chức, đoàn thể tại địa phương đối với công tác phòng, chống ma túy; phổ biến chính sách đổi mới trong công tác cai nghiệm ma túy đến năm 2020...

NGUYỄN CƯỜNG - TỬ ANH

Hơn 300 đại biểu được tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng ngày 6/11, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và tình hình an ninh tôn giáo cho các đại biểu là chức việc đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, hơn 300 đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 gồm 9 chương, 68 điều. Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy

Tiêu hủy 455kg thịt lợn nhiễm bệnh

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiêu hủy 13 con lợn nhiễm bệnh, tổng trọng lượng 455kg.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2/11/2020, tại khu vực chợ Đặc thuộc địa phận xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 90H-000.32 đang vận chuyển 13 con lợn có tổng trọng lượng 455kg, trong đó 1 con đã chết, 12 con còn lại đã

nh nhiễm bệnh thần và tai có màu tím tái. Theo lời khai ban đầu của chủ hàng Nguyễn Mạnh Hải (sinh năm 1976), trú tại xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thì số lợn trên được mua tại chợ lợn Hà Nam, khi mua 1 con đã chết, 12 con đã bị tím tái nghi mắc bệnh, quá trình mua bán không có giấy tờ cũng như không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Sau khi mua được số lợn trên, Nguyễn Mạnh Hải vận chuyển về Thái Bình theo thị.

BÌNH VĂN

(Công an tỉnh)

online, thực hiện hacker tài khoản facebook rồi nghiên cứu thông tin cá nhân chủ tài khoản, người thân, bạn bè để vay tiền...

Để chủ động phòng ngừa loại tội phạm lừa đảo này, Công an huyện Thái Thụy đề nghị nhân dân không cung cấp số điện thoại, số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho người lạ; tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào hay làm theo bất kỳ yêu cầu nào của các đối tượng khi nghi là lừa đảo, chiếm đoạt

tài sản. Người dân khi mua hàng online cần lựa chọn các trang mạng uy tín, có thông tin địa chỉ rõ ràng để giao dịch, nên chọn dịch vụ nhận sản phẩm trước khi chuyển tiền để kiểm soát rủi ro. Thường xuyên kiểm tra và cập nhật tính năng bảo mật tài khoản mạng xã hội... Trường hợp nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân nên thông báo cho các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

MAI TRANG

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN QUYẾT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **HỮU NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG